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รายงานการประชมุโรงพยาบาลสวา่งวีระวงศ์ 
คร้ังท่ี  2 / 2565 

วนัท่ี  4  พฤศจิกายน  2564 
         ณ  ห้องประชมุ ทองกวาว   โรงพยาบาลสวา่งวรีะวงศ์ 

                  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
1.นายสยาม   ประสานพิมพ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ  ประธานกรรมการ 
2.นางกมลรัตน์  วงษา  เภสัชกรช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
3.จ.อ.กฤศ  กุลบุตรดี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ      “ 
4.นางธัญวลัย   ช่วงชิง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1.นส.นาคน้อย  นนทวี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ      “ 
2.นส.กฤติยา  เมฆวิมล  ทันตแพทย์ช านาญการ       “ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นางแววมณี  บรรพตาธิ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
2.นายสิทธิกร  สุทธิสวัสด์ิ  ทันตแพทย์ช านาญการ  
3.นายอภิสิทธิ์  บุญส่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 
เริ่มประชุมเวลา    13.00 น. 
     
วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ท่านประธานแจ้ง ส านักงานคุณภาพจัดอบรมให้ความรู้ เก่ียวกับ HA แบบออนไลน์
ในวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2564  ขอให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องเข้าร่วมรับฟังด้วย ซ่ึง
ประเมินจากการตอบค าถามอาจารย์จาก สรพ.ในครั้งนี้  เจ้าหน้าที่ตอบค าถามได้ไม่
ชัดเจน ซ่ึงไม่มีความเข้าใจหรือไม่กล้าตอบ ไม่อาจประเมินได้  เพ่ือให้จนท.มีความ
เข้าใจมากยิ่งขึ้นขอให้แจ้งให้เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ด้วย    

- ทางโรงพยาบาลจะจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ซ่ึงแผนเดิมได้ครบก าหนดแล้ว  โดย
จะไปท านอกสถานที่ ณ อ าเภอโขงเจียม ในวันที่ 18-19 พศจิกายน 2564 ฝากให้
จนท.แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับโรงพยาบาลเรื่องการพัฒนาโรงพยาบาลในอนาคต
ด้วย  สอบถามความต้องการ”อยากให้โรงพยาบาลเป็นอย่างไรใน 5 ปี ข้างหน้า”  
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- ตู้แสดงความคิดเห็น ไม่มีข้อความแสดงความคิดเห็นมานาน ปัญหาเกิดจากการ
เข้าถึงหรือไม่  ขอให้ผู้เก่ียวข้องตรวจสอบด้วยมีข้อผิดพลาดหรือปัญหาใดให้รีบแก้ไข 
 

o มติที่ประชุมรับทราบ 

วาระท่ี  2   ติดตามและรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

- มติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 1/2565  
 
          มติที่ประชุมรับทราบ 

 
วาระท่ี  3  เรื่องติดตามจากการประชุมครั้ง ท่ีแล้ว 
 

- ไม่มีเรื่องติดตาม 
 
o มติที่ประชุมรับทราบ 

วาระท่ี  4  เรื่องท่ีจะประชุม      
4.1 สถานการณ์  การเงินการคลัง (CFO) 

 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป นางธัญวลัย  ช่วงชิง  รายงานสถานการณ์การเงินการคลังคงเหลือ 
 

 ณ  29  ตุลาคม  2564 
เงินสดคงเหลือทั้งสิ้น     29,684,144.86  บาท 
งบลงทุน         216,880.44    บาท 
เงินรับฝาก-ลูกข่าย     3,996,611.97      บาท 
คงเหลือเงินสดใช้ได้      25,470,652.45  บาท  
 
เจ้าหนี้การค้าคงเหลือ 17,278,773.89  บาท 
 ณ ปัจจุบัน  สถานการณ์การเงินของโรงพยาบาล  มีสภาพคล่องทางการเงิน FAI  อยู่ในระดับ  0 
 นางธัญวลัย  ช่วงชิง รายงานผลการด าเนินงานรายได้และค่าใช้จ่าย ตามเอกสารประกอบ เพ่ือให้
คณะกรรมการรับทราบผลการด าเนินงานของโรงพยาบาล ณ วันท่ี 31  ตุลาคม  2564 
 
งบค่าเสื่อม ปี 2564  70 % 
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- คงเหลือปรับปรุงบ่อบ าบัด เนื่องด้วยติดสถานการณ์โควิท ขอขยายเวลาถึง 31 
มีนาคม 2565 
 

งบค่าเสื่อม ปี 2564 ในส่วน 20 %   

- ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 
งบค่าเสื่อม ปี 2564 ในส่วน 10 %   

- ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 

 
รายงานค่าเส่ือม ปี 2565  
 
  70%  มี 7 รายการ รวมเป็นเงิน  960.725.17 บาท 
                    20/10 %  ทางสสจ. ยังไม่ได้แจ้งอนุมัติรายการ 
 
งบลงทุน ปี 2565 

- โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ ได้รับจัดสรร เครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่อง
กระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพ่ือเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล 1 
เครื่อง มูลค่า 645,000  บาท 
 

งบลงทุน ปี 2566 (ขาขึ้น) 
  หมวดส่ิงก่อสร้าง 

- อาคารพัสดุ 1 อาคาร  มูลค่าการก่อสร้าง   10,511,500 
 

                     หมวดครุภัณฑ์ 

- รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 2400 cc   มูลค่า   1,358,000 

- บ้านพักข้าราชการระดับ 7 – 8                 มูลค่า   1,546,100 
 

o มติที่ประชุมรับทราบ  
 

 4.2  เรื่องแจ้งจาก ฝ่ายเภสัชกรรม 
 รายงานคงคลัง 
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- คุณกมลรัตน์ วงษา หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม  
     - รายงานการเบิกใช้วัสดุ/เบิกวัสดุโควิท (ตามเอกสารแนบ) 
            

      มติท่ีประชมุรับทราบ 
4.3 เรื่องแจ้งจาก ฝ่ายทันตกรรม 
    - ทพ.สิทธิกร  สุทธิสวัสด์ิ รายงานผู้มารับริการ (ตามเอกสารแนบ) 

               
o มติที่ประชุมรับทราบ 

 
 รายงานความเสี่ยง RM (จากตู้แสดงความคิดเห็น) 
 

 ไม่มีเรื่องจากตู้แสดงความคิดเห็น 
 

o มติที่ประชุมรับทราบ 
 
 

   
4.4 เรื่องแจ้งจาก กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 
 
     - นางสุภานุสร  นาควิสุทธิ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รายงาน 
    การฉีดวัคซีน 

  - สอบถามเรื่องการคิดราคาส าหรับบุคคลภายนอกมาขอรับการ
ตรวจ ATK. ทางโรงพยาบาลจะให้คิดราคาเท่าไหร่เพราะแต่ละที่คิดราคาไม่
เท่ากัน   ท่านประธานแจ้งให้คิดต้นทุนเสียก่อนถึงจะทราบราคาที่จะคิดกับ
ผู้รับบริการได้  ดังนั้นฝากให้ฝ่ายเวชฯไปคิดราคาต้นทุนมาเสียก่อน 

     - มติที่ประชุมรับทราบ 
 

4.5 เรื่องแจ้งจากฝ่ายยุทธศาสตร์และงานประกัน/IT. 

- คุณอภิสิทธ์ิ  บุญส่งสรุปผลรายได้จากการให้บริการหน่วย OPD 
สิทธิข้าราชการ,ประกันสังคม,อปท.,สิทธิUC เฉพาะกายอุปกรณ์และ
ส่งเคลม (ตามเอกสารแนบ) 

- รายงานสรุปผู้มารับบริการประจ าเดือนมีทั้งสิ้น 3,290/4,636 ราย/
ครั้ง 
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 รายงาน sum adjRw 93.4685  รายงาน CMI. 0.65      

 Active Bad  % 

 มติที่ประชุมรับทราบ 
 

4.6เรื่องแจ้งจากฝ่ายการพยาบาล 
      -  คุณแววมณี บรรพตาธิ  แจ้งจากส านักงานคุณภาพ ฝากหัวหน้า

ฝ่ายแจ้งผู้มีส่วนเก่ียวข้องเข้ารับฟังการบรรยาย การให้ความรู้เก่ียวกับ HA  ระบบ
ออนไลน์ ในวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2564 

-  รายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิท-19 คงเหลือรักษาตัวท่ีโรงพยาบาลสว่างวีระ
วงศ์ จ านวน 8 ราย  มีแผนปิดอาคารผู้ป่วยโควิท-19 รพ.เฉพาะกิจสว่างวีระวงศ์ใน
วันพุทธที่ 10 พฤศจิกายน 2564  

-  รายงานยอดผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินประจ าเดือน (ตามรายงานที่แนบ) 
-  แจ้งจะมีการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ทุกคนในช่วงสิ้นเดือนพฤศจิกายน 

2564 นี้ ซ่ึงถ้าหากได้วันที่แน่นอนแล้ว  จะท าหนังสือแจ้งให้ทุกฝ่าย/งานทราบอีก
ครั้ง 

o มติที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 4.7 เรื่องอ่ืนๆ 

- หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  แจ้งเรื่องจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี เรื่องการเบิกค่าตอบแทนไม่ท าเวชปฏิบัติฯ  ซ่ีงขอให้ทุกโรงพยาบาล
ก าชับและตรวจสอบการขอรับเงินไม่ท าเวชปฏิบัติฯของแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัช
ให้ทุกคนปฏิบัติตามข้อก าหนดอย่างเคร่งครัดด้วย เพราะหากตรวจพบว่าไม่ปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดแล้ว  จะถูกปรับเป็น 3 เท่า จากจ านวนเงินที่ได้รับไปในแต่ละเดือน
พร้อมดอกเบี้ย 

- แจ้งค่าตอบแทนเพ่ิมพิเศษส าหรับผู้ปฏิบัติงานให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วย
โควิท ในช่วงปี 2563  เดือน 1,000 / 1,500 บาท ได้รับการอนุมัติให้เบิกจ่ายแล้ว   
ทางสสจ.ก าลังเร่งด าเนินการและเบิกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ภายในวันที่  15  
พฤศจิกายน 2564 นี้ 
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- เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับค่าเสี่ยงภัยในส่วนของผู้ให้การตรวจดูแลและรักษา
ผู้ป่วยในคลินิก ARI. ได้รับการสนับสนุนเพ่ิมจากสสจ. เป็นจ านวน 200,000  บาท 
ทางงานการเงินได้แจ้งผู้เก่ียวข้องด าเนินการส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว 

 
  -     มติที่ประชุมรับทราบ 
 

 
 

ประธานแจ้งปิดประชุม 
เลิกประชุมเวลา  16.00 น. 
 
     
                (นางธัญวลัย  ช่วงชิง) 
                เลขานุการและผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 (นายสยาม   ประสานพิมพ์) 
       ประธานกรรมการ 
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 เรื่องอ่ืน ๆ 

 ไม่มีเรื่องอ่ืนๆ แจ้ง 
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ประธานแจ้งปิดประชุม 
เลิกประชุมเวลา  16.30 น. 
 
 
 
     
                (นางธัญวลัย  ช่วงชิง) 
             หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
                        เลขานุการและผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 (นายสยาม   ประสานพิมพ์) 
   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ 
       ประธานกรรมการ 
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- เรื่องการส ารวจความสุขในการท างาน “Happinometer”  ด้วยโรงพยาบาล
สว่างวีระวงศ์ ติดอันดับเกือบสุดท้ายในความสุขด้าน ร่างกาย เม่ือเปรียบเทียบ
กับโรงพยาบาลอ่ืนในจังหวัดอุบล  ท่านประธานจึงแจ้งให้กรรมการ HR. สรุป
ความสุขในแต่ละด้าน และวิเคราะห์ให้กรรมการ กกบ.ทราบด้วยในการประชุม
ครั้งต่อไป 

 
 
 
เรื่องจากฝ่ายบริหาร 
 
การเบิกค่าตอบแทน ฉ.11   ตามนโยบาย  ให้เบิกได้เฉพาะ กลุ่มท่ี 1-4   กลุ่มท่ี 5 ให้ชะลอไว้ก่อน 
รพ.ได้รับยอดจัดสรร  408,000  บาท 3 เดือน  แต่ รพ.ใช้ 220,000  /ต่อเดือน (ไม่รวมกลุ่มท่ี 5 ) สรุป
ยอดเงินท่ีจัดสรรใช้ได้  2  เดือน  นอกน้ัน ใช้เงินบ ารุงจ่าย 

1. การแต่งต้ัง กกบ.ประจ าปี 2561………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. เรื่องแจ้งเงินจัดสรรล่วงหน้า 50 %   
              ประมาณการ 15,604,0000 op =8,389,703..+ PP NON uc = 2,167,109 

“                  iP = ……………………………………... 
                    “     4,369,795            pp = 2,360,663 
   รวมรับ op+pp = 12,917,000 

 
เป็นไปตามแผนที่ก าหนด ตาม Plan fin 

3. เรื่องการลาศึกษาต่อ ปี 2561  หากมีผู้สนใจ  ให้มาเขียนค าขอไว้ด้วย  จะได้น าส่ง สสจ.ต่อไป 
4. งบลงทุน 

- รายงานความก้าวหน้า  งบลงทุน 

- ได้รับหนังสืออนุมัติค่าเสื่อม เม่ือวันที่ 1 ธันวาคม  

- ก าลังท าเรื่องประกาศขึ้น เวป 

- แยกรายการครุภัณฑ์ออกตามประเภท เช่น การแพทย์/สิ่งก่อสร้าง 
5. งบบ ารุง  ได้ด าเนินการสั่งซ้ือให้ไปบางส่วนแล้ว 
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- ครุภัณฑ์ส านักงาน ด าเนินการไปแล้วบางส่วน 

- วัสดุทางการแพทย์    “ 

- ครุภัณฑ์ทางการแพทย์อยู่ในขั้นตอนแยกประเภทรายการและขอสเป็ค 

- คาดว่าไม่เกิน มีนาคม 2560 คงด าเนินการแล้วเสร็จ 

- ประเภทสิ่งก่อสร้าง 
 รายการทางเชื่อม  อยู่ในช่วงตรวจสอบแปลน 

 โรงรถ (หากทางรพ.จะท าในปีนี้ ทางสสจ.แจ้งควร
ประกาศพร้อมกัน เพราะเป็นสิ่งก่อสร้างเหมือนกัน
และเป็นการก่อสร้างในปีงบประมาณเดียวกัน) ขอ
หารือ...  

  
6. เรื่องกิจกรรม OD. 

- เกาะเสม็ด   5,900  บาท ตามโครงการ  

- เกาะช้าง 5,900  บาท  
 

(เจ้าหน้าที่ท้ังหมด 79 คน จ้างเหมาบริการ 9 คน เป็นทั้งสิ้น 88  คน) 
จาการส ารวจ ไป 64 ท่าน  ไม่ไป 15 ท่าน / จ้างเหมาไป 4 ไม่ไป 5  

–(อ่ึง/แผนไทย/ยามเพ่ิม/แม่บ้านพ่ีนาง/ 
น้องแอร์) ไม่ไป 
 


